



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนชั้นวิกฤต
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
เป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนชั้นวิกฤต สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงวันที่
1 กรกฎาคม 2565 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอัตรา
จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนชั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 1 ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ตารางสอบ

วัน/เวลา	สถานที่สอบ	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม	หมายเหตุ
25 กรกฎาคม 2565 13.30 น. เป็นต้นไป	ห้องประชุมมรกต สพป.ตราด (เปลี่ยนจากเดิมห้องประชุมคามทะเล)	ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)	100	

2. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเป็นหลักฐานในการสอบ

บัตรประจำตัวสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรอื่น
ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดง
ต่อกรรมการสรรหา

3. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้

อนึ่ง หากตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าผู้สอบได้รับการสรรหา มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาในการเป็นอัตราจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

(นางช่อชะบา ชื่นบาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนชั้นวิภฤต

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร	หมายเหตุ
1	กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ นางสาวจันจิรา ไชยโชติ	001	